

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของประชาชนอายุ 15-59 ปี มีความรู้ด้านสุขภาพ ในระดับพอใช้ขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่	1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่	5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ประเภทตัวชี้วัด	Out put
คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การมีสุขภาพดี หมายถึง การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสวัสดิภาพทางสังคม อยู่ในสภาพดี ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่มีทุกข์กังวลกับการเจ็บป่วยเท่านั้น (องค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ [WHO] )</li> <li>● ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง กลุ่มวัยทำงานมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3อ.2ส.1พ. (พฤติกรรมกรบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการดูแลทำความสะอาดพื้น) ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>● พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง หมายถึง กลุ่มวัยทำงานมีการปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.1พ.(พฤติกรรมกรบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการดูแลทำความสะอาดพื้น) ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul>
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละ 60 ของประชาชนอายุ 15-59 ปี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดับพอใช้ขึ้นไป
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอายุ 15-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในตำบล 4 ตี จังหวัดสระแก้ว (33 ตำบล) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนอายุ 15-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในตำบล ๔ ตี จังหวัดสระแก้ว (คำนวณกลุ่มตัวอย่างใน 33 ตำบล)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	-ประเมินความรู้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จากกองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยนำแบบประเมินมาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ 1พ. -เก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ Pre Survey ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และ Post Survey ภายในไตรมาสที่ 4
แหล่งข้อมูล	ประชาชนอายุ 15-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในตำบล ๔ ตี จังหวัดสระแก้ว
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนประชาชนอายุ 15-59 ปี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดับพอใช้ขึ้นไป
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนประชาชนอายุ 15-59 ปี ทั้งหมด
สูตรการคำนวณ1	$A/B \times 100$
ระยะเวลาในการประเมินผล	ไตรมาสที่ 4

ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของประชาชนอายุ 15-59 ปี มีความรู้ด้านสุขภาพ ในระดับพอใช้ขึ้นไป			
Small Success	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
				1.ร้อยละ 60 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดับพอใช้ขึ้นไป
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Best Line Data)				
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	<p>1.แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2.รายงานผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ</p>			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				